

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ และมอบหมายให้นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา

๒. เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบหมายให้นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา

๓. เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ และมอบหมายให้นายชาติชาย สุธงศาธรรมิกราช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา

๔. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมระดับโลก เครือข่ายเมืองปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ (The Strong Cities Network Global Summit 2018) ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระดับโลกเครือข่ายเมืองปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ (The Strong Cities Network Global Summit 2018) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๒๐๐ คน โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานของผู้นำประเทศ ผู้ปกครองรัฐ นายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายหรือลัทธิรุนแรงแบบสุดโต่ง (violent extremism)

๓. รายงานสรุปผลการประชุม 2018 Global Forum on Responsible Business Conduct ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุม 2018 Global Forum on Responsible Business Conduct ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) โดยมีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แทน กสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะผู้แทน กสม. เข้าร่วมการประชุม การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญ

กับประเด็นธุรกิจในสังคม (Business in Society) ตลอดจนประเด็นอื่น เช่น ความรับผิดชอบต่อภาคธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน การแก้ไขปัญหาแรงงานทาสรูปแบบใหม่ในห่วงโซ่อุปทาน การให้ความสำคัญกับมุมมองที่เกี่ยวกับเพศ การสนับสนุนบทบาทของภาครัฐในการตรวจสอบที่รอบด้าน และการทำหน้าที่กลไกการเยียวยาของรัฐที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรม (Non – Judicial Mechanisms)

จากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ในเวทีระหว่างประเทศกำลังให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างมาก ทวีปเอเชียในฐานะส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่า (Global Value Chain) ของโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย จะต้องสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และการกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมของโลก ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ เคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน การที่ประเทศไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ และยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) อีกด้วย